

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

กรมศุลกากร หนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง จัด ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’

วันนี้ (วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒) นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’ โดยกรมศุลกากรได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ค้ารายย่อย จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ต่างๆ จากทั่วประเทศได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจฐานราก และ SMEs อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ผู้ประกอบการในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเรารักษ์คลองเตย ได้แก่ สำนักงานเขตคลองเตย การยาสูบแห่งประเทศไทย สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร ธนาคารออมสิน สาขากองเตย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารสิรินธรณ์ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมชิปปิงแห่งประเทศไทย บริษัท ล็อกซ์เลีย์ จำกัด มหาชน บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป สถาบันวิทย โทเทคส์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ มาร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้กรมศุลกากรจะจัดโครงการดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค โดยส่วนกลางจะจัดโครงการ ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดประชารัฐศุลกากร (ข้างตลาดนัดกรมศุลกากร)

นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กรมศุลกากรจึงได้จัดโครงการ ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’ เพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการภายในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการ เปิดพื้นที่ภายในกรมศุลกากร ให้ผู้ค้ารายย่อย จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ต่างๆ จากทั่วประเทศ ได้นำสินค้า มาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจัดจำหน่ายสินค้าในราคาขอมเยา ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

ในส่วนของการจัดโครงการ ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’ ในส่วนภูมิภาค สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑ จะจัดขึ้น ณ ด้านศุลกากรอรัญประเทศ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ จะจัดขึ้น ณ ด้านศุลกากรช่องเม็ก สำนักงาน ศุลกากรภาคที่ ๓ จะจัดขึ้น ณ ด้านศุลกากรแม่สาย สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ จะจัดขึ้น ณ ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

กรมศุลกากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสามารถยกระดับให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงสร้างความสุขให้ประชาชน โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้มาจับจ่ายใช้สอย อาทิ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และประชาชนในเขตพื้นที่ คลองเตย ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมจับจ่ายใช้สอยในงานดังกล่าว โดยมีสินค้าจัดจำหน่าย อาทิ พืชผักสวนเกษตรอินทรีย์ ปลาช่อนแม่ลา เสื้อผ้า เครื่องหนัง สินค้าอุปโภค- บริโภค และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น ภายในชุมชน ทั้งนี้ กรมศุลกากรพร้อมที่จะส่งเสริมโครงการที่มีส่วนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น อย่างมั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

